



ข่าวประมงต่างประเทศ

กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ

ที่มา : **JRFOTIS Trade News ฉบับที่ 18 / 2563 เดือน ตุลาคม 2563**

โลก : สรุปสถานการณ์ผลกระทบของโรคโควิด - 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของโลก

- **จีน** ศุลกากรจีนตรวจพบเชื้อโรคโควิด - 19 เพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลจากรัสเซีย และอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 กรมศุลกากรจีนประกาศว่า จะระงับการนำเข้าสินค้าจากบริษัทใด ๆ ที่ตรวจพบว่าสินค้านำเข้าจากบริษัทดังกล่าวมีการปนเปื้อนเชื้อโรคโควิด 19 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และจะห้ามนำเข้าเป็นระยะเวลา 1 เดือน หากผลตรวจซ้ำยังคงพบเชื้อโรคดังกล่าว
- **สหรัฐอเมริกา** การระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อการทำประมงในชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณผลจับสัตว์น้ำลดลง ราคาสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่ชาวประมงจำหน่ายให้โดยตรงแก่ผู้ซื้อ (ex - vessel price) ลดลง โดยเฉพาะในรัฐวอชิงตัน ออริกอน และแคลิฟอร์เนีย
- **ออสเตรเลีย** บริษัททำประมง 3 แห่ง ของออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทแปรรูปปลาทูน่าครีบน้ำเงิน เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ หลังจากที่ยอดจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักลดลงในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19
- **ชิลี** สมาคมอุตสาหกรรมปลาแชลมอนของชิลีได้ออกกรรณรังค์ผ่านตลาดออนไลน์เพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้บริโภคในตลาดจีน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถบริโภคปลาแชลมอนได้อย่างปลอดภัย หลังจากที่มีรายงานพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคโควิด - 19 บนบรรจุภัณฑ์ปลาแชลมอนและอาหารทะเลอื่น ๆ ซึ่งกระทบต่อยอดขายปลาแชลมอนของชิลี

บังกลาเทศ : ส่งออกปลา hilsa ไปอินเดีย

รัฐบาลบังกลาเทศตัดสินใจอนุญาตให้บริษัทผู้ส่งออกของอินเดีย 9 ราย ส่งออกปลา hilsa 1,475 ตันไปอินเดีย เพื่อแสดงออกถึงความปรารถนาดีในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาล Durga Puja ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีของชาวฮินดู หลังจากที่บังกลาเทศห้ามส่งออกปลา hilsa ไปอินเดียตั้งแต่ปี 2545 โดยการอนุญาตส่งออกครั้งนี้เป็นการอนุญาตเฉพาะกิจ

เวียดนาม : การส่งออกปลาสวายไปสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น

มูลค่าการส่งออกปลาสวายทั้งหมดของเวียดนามในเดือนสิงหาคม 2563 ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การส่งออกไปตลาดสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.3 สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำเข้าปลาสวายรายใหญ่ของเวียดนามในปี 2563

ซาอุดีอาระเบีย : คาดการส่งออกจะเพิ่มขึ้นหลังลงนามความตกลงกับรัสเซีย

หน่วยงานของรัสเซียเห็นชอบให้บริษัทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของซาอุดีอาระเบียจำนวน 3 ราย เข้าสู่ตลาดรัสเซีย หลังจากที่ได้มีการลงนามความตกลงระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมของซาอุดีอาระเบียและกระทรวงเกษตรของรัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการส่งออกสินค้าอาหาร เกษตร ปศุสัตว์ และประมง สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน และแลกเปลี่ยนข้อมูล การผลิตและการค้าระหว่างกัน

โมซัมบิก : ห้ามนำเข้าปลาจากมาลาวี

รัฐบาลโมซัมบิกห้ามการนำเข้าปลาจากมาลาวี ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการระบาดของโรคแผลเน่าเปื่อย หรือโรคอียูเอส (EUS : Epizootic Ulcerative Syndrome) ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานว่าพบการระบาดของโรคดังกล่าวในโมซัมบิก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโมซัมบิกได้จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำดังกล่าว

ที่มา : JRFOPJSR Trade News ฉบับที่ 19 / 2563 เดือน ตุลาคม 2563

โลก : สรุปสถานการณ์ผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของโลก

- เกาหลีใต้ ใช้ผลิตภัณฑ์หุ้่นากระป๋องเป็นสินค้าที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ด้อยโอกาสด้วย ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการอาหารกระป๋องเพิ่มขึ้น บริษัทผู้ผลิตหุ้่นากระป๋องและหุ้่นาบรรจุซองในเกาหลีใต้มียอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
- จีน งดนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 เนื่องจากกระทบความปลอดภัยและสุขภาพของคนในชาติ ก่อนหน้านี้อุตสาหกรรจีนตรวจพบไวรัสโคโรนาในหุ้่นาหลายชนิดจากการนำเข้าอาหารแช่เย็น อินเดียและสหรัฐอเมริกาอาจได้รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้า เนื่องจากทั้งสองประเทศมีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมาก และร้านอาหารในจีนสั่งเลที่ขายอาหารทะเลนำเข้าเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน คาดว่าช่วงคริสต์มาส ตรุษจีน จนถึงอีสเตอร์สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ก็ขึ้นกับการระบาดของโควิด -19 ด้วย บริษัทค้าอาหารทะเลใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่นอินสตาแกรม เพื่อดำเนินธุรกิจผ่านทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น เป็นการปรับตัวจากผลของการระบาดโรคโควิด - 19
- การส่งออกสินค้าประมงของเวียดนาม มีรายได้ถึง 820 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากปีก่อนหน้า สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน และ เกาหลีใต้ เป็นผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ของสินค้าประมงเวียดนาม ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนาม EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคม การส่งออกไป ทำให้การส่งออกไป EU เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยส่งออกกุ้ง หมึก squid และ octopus เพิ่มขึ้น

ไทย : เร่งส่งออกปลากะพงขาวไปจีน

กรมประมงไทยหารือถึงความเป็นไปได้กับพันธมิตรต่างชาติที่จะส่งออกปลากะพงขาวไปตลาดจีน เพื่อบรรเทาปัญหาสินค้าล้นตลาด โดยจีนจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตปลากะพงขาวของไทย ไทยส่งออกปลากะพงขาวในรูปแบบเนื้อปลาแช่แข็ง เพื่อให้ไม่แข่งกับปลากะพงขาวของจีนในรูปแบบปลาทั้งตัว คาดว่าหากปลากะพงขาวไทยเข้าตลาดจีนได้ จะทำให้ราคาสูงขึ้นเป็น 80 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบัน 60 บาทต่อกิโลกรัม ไทยส่งออกปลากะพงขาว 20,000 ตัน มูลค่า 2,600 ล้านบาท ตลาดหลักได้แก่ เมียนมาร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรต กัมพูชา สิงคโปร์ ฮองกง และซาอุดีอาระเบีย

กัมพูชา : ส่งออกสินค้าประมงลดลงกว่าร้อยละ 84

โดยส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ในช่วง 9 เดือนแรกปริมาณทั้งหมด 1,730 ตัน จากปีก่อนหน้าส่งออก 10,980 ตัน การส่งออกสัตว์น้ำสดลดลงร้อยละ 78 สัตว์น้ำแปรรูปลดลงร้อยละ 94 กัมพูชาส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่ไปเวียดนาม และไทย ทั้งนี้การส่งออกลดลงเนื่องจากความต้องการซื้อในประเทศลดลง และผลการจับลดลง ระดับน้ำไนโตรเจนสูงซึ่งเป็นแหล่งปลาน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่มีระดับลดลงมาก อย่างไรก็ตาม กัมพูชามีโครงการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจภาคครัวเรือน และช่วยด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

ที่มา : JRFOTIS Trade News ฉบับที่ 20 / 2563 เดือน พฤศจิกายน 2563

โลก : สรุปสถานการณ์ผลกระทบของโรคโควิด - 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมประมง

- **จีน** ผลจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ผู้ประกอบการในจีนหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว ในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้น วันชาติจีน ซึ่งเป็นวันหยุดประจำชาติ ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีชาวจีนออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายรายเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกชายฝั่ง โดยเก็บค่าเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว

- **จีน** การค้าออนไลน์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าส่งของจีนในช่วงการระบาดของโควิด - 19 JD.com ผู้ให้บริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนลงสนามแข่งขันการค้าอาหารทะเลออนไลน์ โดยได้ทำสัญญากับผู้จำหน่ายอาหารทะเลหลายราย เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มและบริการขนส่งสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ ในแถบชายฝั่งตะวันออกของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้ หนิงโป หนานจิง และเวินโจว

- **จีน** จากความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนเชื้อโรคโควิด - 19 ในสินค้าอาหารทะเลนำเข้า ทำให้ผู้นำเข้าอาหารทะเลของจีน ซึ่งเดิมเน้นค้าส่งให้กับธุรกิจร้านอาหารเป็นหลัก หันมาแปรรูปสินค้าเพื่อจำหน่ายปลีกผ่านช่องทางออนไลน์อีกทางหนึ่ง

- **เนเธอร์แลนด์** เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 หน่วยงานด้านสุขอนามัยของเนเธอร์แลนด์ได้ประกาศหยุดการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าอาหารทะเลส่งออกไปจีนในกรณีที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่สาม หลังจากที่จีนตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสบนบรรจุภัณฑ์ปลาพลอค็อนนำเข้าจากรัสเซีย

- **สหรัฐอเมริกา** ขณะที่ยอดขายอาหารทะเลค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19 ผลการสำรวจ Food and Health Survey ปี 2563 แสดงให้เห็นว่า ชาวอเมริกันร้อยละ 85 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อและการประกอบอาหาร โดยร้อยละ 60 หันมาประกอบอาหารที่บ้านมากขึ้นในช่วงการระบาดฯ จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 70) เห็นว่าปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้า - 3 ที่สำคัญ ขณะเดียวกันก็มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารทะเล และการปนเปื้อนของสารปรอท

ฟิลิปปินส์ :

รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตนำเข้าปลาผิวน้ำ รวมถึงปลาทุแวกและปลาแมคเคอเรล เนื่องจากขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนปลาดังกล่าวและมีราคาสูงซึ่งไม่ใช่ครั้งแรก โดยเมื่อปี 2562 ฟิลิปปินส์อนุญาตให้นำเข้าปลาดังกล่าว จำนวน 45,000 ตัน ด้วยเหตุผลเดียวกัน

ซาอุดีอาระเบีย :

อนุญาตนำเข้าอาหารทะเลจากเวียดนามได้อีกครั้ง หลังจากที่ซาอุดีอาระเบียห้ามอนุญาตการนำเข้าอาหารทะเลจากเวียดนามเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเดือนกันยายน 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของซาอุดีอาระเบียได้อนุญาตให้ผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม 12 ราย กลับมาส่งออกได้อีกครั้ง

เปรู :

กระทรวงการผลิตของเปรูตั้งเป้าเพิ่มการบริโภคสัตว์น้ำภายในประเทศให้ได้ 27.6 กก./คน/ปี ภายในปี 2568 ตามที่ FAO ตั้งเป้าไว้ ขณะที่การบริโภคสัตว์น้ำของเปรูในปัจจุบันน้อยกว่า 20 กก./คน/ปี โครงการ Let's Eat Fish ของเปรูเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ เห็นได้จากแนวโน้มการบริโภคสัตว์น้ำภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจาก 14.6 กก ในปี 2556 เป็น 17.4 ในปี 2562

ที่มา : JRF0F3R Trade News ฉบับที่ 21 / 2563 เดือน พฤศจิกายน 2563

โลก : สรุปสถานการณ์ผลกระทบของโรคโควิด - 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมประมง

- สมาคมการประมงแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกตอนกลาง (WCPFC) ระบุว่ากรณีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงไปจนถึงกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้มีข้อจำกัดด้านการเดินทาง และเป็นการป้องกันสุขภาพให้ผู้สังเกตการณ์ ลูกเรือ และบุคลากรด้านประมง ทั้งนี้ในช่วงที่กำหนดไม่ให้เรือวนล้อมจับใช้เครื่องมือ FAD จะใช้ระบบเฝ้าระวัง VMS ในการควบคุมเรือที่ไม่มีผู้สังเกตการณ์

- จีน ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจากการที่ตรวจพบโควิด -19 บนบรรจุภัณฑ์นำเข้าอาหารทะเล โดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งออกมาตรการให้ตลาดที่มีนำเข้าอาหารทะเลต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาหารและผู้ขนส่งต้องติด QR Code ที่ผู้สินค้าที่นำเข้าและผ่านการตรวจด้านสุขอนามัยแล้ว

- ศรีลังกาส่งออกอาหารทะเลช่วง 9 เดือนแรกลดลงมาก โดยส่งออกมูลค่า 169 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 22.5 จากปี 2562 โดยเฉพาะล็อบสเตอร์ และอาหารทะเลราคาสูงอื่น ๆ เช่น ปู กุ้ง ตรีบนลาม ศรีลังกามีโรงงานแปรรูป 34 แห่งที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป ตลาดหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ อังกฤษ จีน

- ยอดค้าปลีกอาหารทะเลในละตินอเมริกาสูงขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ผลิตและตลาดภายในประเทศ แต่ภาคร้านอาหารถูกกระทบเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ สินค้ากระป๋อง สินค้าแช่แข็ง ได้รับความนิยม ผู้บริโภคนิยมซื้อไปรับประทานที่บ้าน รวมถึงค้าออนไลน์ ผู้บริโภคซื้อแชลมอนซิติเป็นชิ้นเล็กมากกว่าแบบฟิลเล่ ตลาดอาหารแช่แข็งมีความน่าสนใจกว่าสินค้าสด เนื่องจากความต้องการซื้อจากโรงแรม และร้านอาหาร ลดลง

- สหภาพยุโรปมีการระบาดระลอก 2 ทำให้มีมาตรการและกระทบต่อราคาอาหารทะเล โดยเฉพาะปลากะพงขาว คำสั่งซื้อจากร้านอาหารและโรงแรมลดลง บริการซื้อกลับบ้านและส่งถึงบ้านยังให้ทำได้ ผู้ผลิตคาดว่ายอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้นเหมือนตอนระบาดระลอก 1 อิตาลีซึ่งนิยมบริโภคปลากะพงขาวประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2563 สเปนประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์หลายพื้นที่ และฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่ประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศเป็นครั้งที่ 2

ฟิลิปปินส์ :

หน่วยงาน The Philippine Tuna Handline Partnership ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาวประมงรายย่อยที่ทำประมงทูน่าครีบทะเลของฟิลิปปินส์ ได้สมัครใช้ฉลากสิ่งแวดล้อม (Ecolabel) กับ Marine Stewardship Council (MSC) เพื่อเข้าถึงตลาดส่งออกระดับโลก ก่อนหน้านี้มีเพียงบริษัทแปรรูปขนาดใหญ่ที่สมัครใช้ ฉลาก Ecolabel ของ MSC เนื่องจากมีขั้นตอนเข้มงวด และค่าใช้จ่ายสูง

ออสเตรเลีย :

มีเป้าหมายขยายตลาดไปยังเอเชีย และคาดว่าจะส่งออกอาหารทะเลไปได้วันเพิ่มขึ้น ในเดือนตุลาคม ผู้นำเข้าอาหารทะเลจากไต้หวัน บริษัทขนส่งและร้านอาหาร และจัดซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจที่สำนักงาน Austrade's Taipei มีผู้ส่งออกอาหารทะเลคุณภาพจากออสเตรเลียตะวันตกเข้าร่วม 8 ราย

ที่มา : IRFOPRS Trade News ฉบับที่ 21 / 2563 เดือน ธันวาคม 2563

โลก : อีพัตผลกระทบทของโรคระบาดโควิด-19 ต่อภาคอาหารทะเลโลก

- สหรัฐอเมริกา การศึกษาผลกระทบของโรคโควิด - 19 ต่อการบริโภคอาหารทะเลของสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกอาหารทะเลของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 20 ขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจับสัตว์น้ำของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 40 ขณะที่อุปสงค์การบริโภคอาหารทะเลในร้านอาหารลดลงมากถึงร้อยละ 70 โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ของการใช้มาตรการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ยอดคำสั่งซื้ออาหารทะเลทางเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 270 ขณะที่ในภาพรวมตลาดอาหารทะเลในสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 30 จากผลกระทบจากการระบาดของโควิด

- สหรัฐอเมริกา ยอดค้าปลีกในสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากผู้บริโภคกักตุนสินค้าอาหาร หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น มีรายงานว่ายอดจำหน่ายร้านค้าปลีก โดยเฉพาะการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซเพิ่มสูงขึ้น ยอดจำหน่ายอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแช่แข็งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 และ 34.5 ตามลำดับ

- ซิลี สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกปลาแซลมอนและปลาเทราท์ของซิลีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาที่ต่ำ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ บราซิล ญี่ปุ่น รัสเซีย และจีน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82 ของการส่งออก

- ออสเตรเลีย หน่วยงาน Seafood Industry Australia (SIA) ได้ออกรณรงค์ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ชาวออสเตรเลียบริโภคอาหารทะเลภายในประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด - 19 เนื่องจากภาคอาหารทะเลของออสเตรเลียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ปาปัวนิวกินี :

รัฐบาลปาปัวนิวกินีได้ลงนามข้อตกลงด้านการลงทุนกับ Fujian ZhongHong Fishery ซึ่งเป็นบริษัททำการประมงในเมืองฝูโจวของจีน เพื่อสร้างคอมเพล็กซ์ด้านการประมงแห่งใหม่บนเกาะ Dalu Island ทางตอนใต้ของปาปัวนิวกินี โดยจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้านการประมงครบวงจร คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยขยายตลาดอาหารทะเล และสร้างการจ้างงานภายในประเทศ โดยเบื้องต้นมุ่งเน้นที่สินค้าปลาทูน่า

เอกวาดอร์ :

ระบบช่องทางการตลาดแห่งใหม่พัฒนาโดย XpertSea เชื่อมโยงผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกับผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย และขยายการจำหน่ายกุ้งคุณภาพดีไปตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ระบบดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงกระแสเงินสดของผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนทันทีที่มีการซื้อขายหรือส่งมอบสินค้า ในระยะแรกระบบดังกล่าวจะเริ่มใช้ในเอกวาดอร์และอินเดีย

เปรู :

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเปรู รัฐมนตรีกระทรวงการผลิตของเปรูได้กล่าวในการประชุม Latin American Summit for Fisheries and Aquaculture Sustainability ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 (การประชุมออนไลน์) ว่าเปรูมีความพยายามในการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัด Alto Amazonas ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์กว่า 1,100 ราย รวมทั้งมีแผนโครงการต่าง ๆ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การจ้างงาน และสร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ ปีละ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ